

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Ông Xu Junqi, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp gốm sứ Hoa Liên phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 26/8, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp gốm sứ Hoa Liên (Hố

Nam, Trung Quốc) về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án "Thung lũng gốm sứ" tại Thái Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban

Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị. Tại buổi làm việc, ông Xu Junqi, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp gốm sứ Hoa Liên giới

thiệu về lịch sử phát triển và chiến lược đầu tư của Tập đoàn. Hoa Liên là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gốm sứ. Thế mạnh của Tập đoàn là có thị trường rộng lớn, sản phẩm xuất khẩu đi 42 nước trên thế giới. Ông Xu Junqi cho biết: Qua nghiên cứu và tìm hiểu, Tập đoàn nhận thấy tỉnh Thái Bình có nhiều điểm hấp dẫn, nhất là giàu tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp gốm sứ bởi nguồn nguyên liệu phong phú, lao động dồi dào và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Tập đoàn Hoa Liên mong muốn được đầu tư dự án "Thung lũng gốm sứ" tại Thái Bình với tổng vốn đầu tư khoảng 200 - 230 triệu USD, sử dụng 5.000 lao động.

Để giúp Tập đoàn Công nghiệp gốm sứ Hoa Liên có cái nhìn toàn cảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội đầu tư tại Thái Bình, đồng chí UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh, chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, trong đó có ngành vật liệu xây

dựng. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành vật liệu xây dựng của tỉnh đạt 5.421 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25.652 lao động, là ngành thu hút nhiều lao động và lao động có trình độ tay nghề cao. Nguồn năng lượng phục vụ sản xuất gồm sứ dồi dào bởi có nguồn khí mỏ tại chỗ với công suất sản lượng khoảng 200 triệu m³ khí/năm và hạ tầng điện hiện đại. Ngoài mặt bằng công nghiệp có sẵn và quỹ đất đủ lớn, các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình còn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn, thiết thực, được hỗ trợ thủ tục đầu tư nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh Tập đoàn Công nghiệp gốm sứ Hoa Liên có ý tưởng nghiên cứu đầu tư vào Thái Bình. Đồng chí cho biết: Dự án phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh nên được khuyến khích đầu tư. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

HÀ THANH

LỊCH NGHỈ DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2024. Nghị lễ Quốc khánh 4 ngày (Từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024). Lịch tháng 8, 9/2024.

KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG...

(Tiếp theo trang 1)

những vướng mắc làm chậm tiến độ thực hiện dự án và ban giải pháp tháo gỡ để sớm giải quyết dứt điểm công tác GPMB, sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái và các tuyến đường trục trong Khu kinh tế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiến độ thực hiện các dự án, công trình chậm, chưa đạt yêu cầu của tỉnh đề ra. Nhiệm vụ trước mắt là phải sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc đối với hai công trình, dự án này nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và tập trung các nguồn lực thực hiện các công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh. Huyện Thái Thụy cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện công tác GPMB, kiên quyết cưỡng chế theo quy định

của pháp luật đối với những trường hợp cố tình chây ì, chống đối. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành khẩn trương hoàn thành GPMB những diện tích còn lại để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ công trình, dự án, thực hiện đúng quy trình, biện pháp thi công, tuân thủ an toàn lao động, an toàn giao thông, phối hợp với các xã, thị trấn bảo đảm ổn định an ninh trật tự... Về những nội dung huyện Thái Thụy đề xuất, kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành tập trung hỗ trợ, hướng dẫn huyện thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chính sách về đất đai, đền bù GPMB và tái định cư.



Còn một số hộ dân, doanh nghiệp chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp và đường trục của Khu kinh tế Thái Bình.

HƯNG HÀ, THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

* Chiều ngày 26/8, ngành giáo dục Thái Thụy tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục Thái Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Các trường có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực học đường đạt kết quả tốt. Kết thúc năm học 2023 - 2024, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,5%; 156 học sinh đạt giải tại các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục Thái Thụy tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao tiêu chí về phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, hạnh phúc; phát triển đội ngũ nhà giáo; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

trang trí, tuyên truyền, cổ động phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương. Thông qua tập huấn, học viên có thể áp dụng kiến thức, triển khai mô hình tại địa phương nhằm thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Trong tháng 8/2024, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, thông tin cho hơn 300 học viên tại huyện Thái Thụy, góp mở giải pháp phát triển du lịch sinh thái nông thôn, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm tại những điểm đến trên địa bàn huyện.

ĐÔNG HƯNG

Ghi nhận 64 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Đông Hưng ghi nhận 64 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.



Phun hóa chất diệt mầm bệnh tại khu vực có ca sốt xuất huyết nội sinh tại xã Trùng Quan.

Đặc biệt là chùm ca sốt xuất huyết tại xã Hồng Bạch đến nay ghi nhận 17 ca, trong đó có 9 ca sốt xuất huyết nội sinh và chùm ca sốt xuất huyết tại thị trấn Đông Hưng ghi nhận 8 ca đều là ca sốt xuất huyết nội sinh. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu ca mắc nội sinh, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn giám sát, phát hiện sớm ngay từ ca mắc đầu tiên, kịp thời khoanh vùng, tiến hành xử lý ổ dịch, phát hiện, diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước bằng cách thả cá, thả muối hoặc hóa chất vào các dụng cụ chứa nước. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng. Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Phun hóa chất tại các ổ dịch, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Khi bị sốt, người dân đến ngay các cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

THU HIỀN

BÁCH THUẬN

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi

Xã Bách Thuận (Vũ Thư) được coi là "thủ phủ" của nghề chăn nuôi lợn. Chăn nuôi đã góp phần giảm nghèo, giúp nhiều gia đình trở thành triệu phú. Tuy nhiên, chăn nuôi cũng gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân.

Đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 7 vừa qua làm vườn hồ gần 1ha của gia đình ông Nguyễn Văn Đà, thôn Bình Minh bị ngập úng nặng khiến nhiều cây hồ bị chết và giảm 50% năng suất, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng. Nguyên nhân gây ngập úng là do từ tháng 4/2024, người dân xã Tân Lập kiên quyết không cho xã Bách Thuận xả nước, tiêu nước qua kênh mương của xã. Nguồn gốc của việc "cấm vận" thủy lợi này là do các kênh mương trên địa bàn xã Bách Thuận đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi xả thải chăn nuôi.

Ông Trần Văn Hòa, Trưởng thôn Bình Minh cho biết: Địa

bàn thôn hiện có gần chục cơ sở chăn nuôi lợn có quy mô hơn 300 con/hộ và hàng chục gia đình chăn nuôi lợn nhỏ lẻ. Hầu hết các hộ đều xây dựng bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, tuy nhiên bể biogas nhỏ trong khi quy mô chăn nuôi lớn, vì vậy hầu hết chất thải được xả trực tiếp ra kênh mương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mấy năm gần đây người dân rất bức xúc và thường xuyên phản ánh, kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, do kênh mương ô nhiễm khiến xã bạn "cấm" xả nước qua làm ngập úng gây thiệt hại kinh tế của nhiều hộ dân.

Qua rà soát, xã Bách Thuận hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi lợn, chiếm 10,7% tổng số hộ trên địa bàn; trong đó có 33 hộ chăn nuôi lợn với quy mô từ 300 con trở lên, 4 - 5 trang trại có quy mô hơn 1.000 con. Hầu hết các cơ sở chăn nuôi lợn đều xả chất thải ra kênh mương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, cử tri xã Bách Thuận đã nhiều lượt phản ánh, bày tỏ bức xúc về tình trạng này nhưng không có thay đổi tích cực. Người dân trong xã hàng ngày vẫn phải hít thở bầu không khí có mùi hôi thối và chứng kiến những kênh mương nước đen ngòm chứa chất thải của lợn. Du khách tham quan làng vườn thường đi với

người ở khu vực các trang trại chăn nuôi lợn, trụ sở UBND xã để bày tỏ sự bức xúc, phản đối về tình trạng xả chất thải chăn nuôi ra môi trường, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Trước phản ứng gay gắt của các hộ dân, vừa qua, UBND xã đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, UBND xã với đại diện người dân và 33 chủ cơ sở chăn nuôi lợn quy mô lớn tại địa phương. Trong đó, các bên cùng thống nhất quan điểm các hộ từng bước giảm quy mô chăn nuôi phù hợp với cơ sở vật chất chuồng trại của gia đình. Trong 6 tháng tiếp theo, các hộ khẩn trương đầu tư kinh phí nâng cấp, chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi, xây bể biogas đủ sức chứa chất thải và đầu tư mua máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi, bảo đảm nước thải ra ngoài phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Sau 6 tháng, xã sẽ kiểm tra từng cơ sở chăn nuôi, nếu cơ sở nào không chấp hành sẽ đề xuất cơ quan chức năng kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, có thể sẽ đình chỉ chăn nuôi nếu không bảo đảm vệ sinh môi trường. Vừa qua, xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra đột xuất, lấy mẫu xét nghiệm chất thải ra môi trường tại một số trang trại chăn nuôi tại địa phương, trên cơ sở đó xử lý các trường hợp vi phạm, siết chặt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi.



Nước đen ngòm, có mùi hôi thối tại một kênh mương ở khu vực tập trung một số trang trại chăn nuôi lợn lớn thôn Bình Minh, xã Bách Thuận.



Việc các cơ sở chăn nuôi xả chất thải ra kênh mương là nguyên nhân sâu xa khiến vườn hồ của gia đình ông Nguyễn Văn Đà, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận bị ngập úng, thiệt hại nặng.

HÀ PHƯƠNG